
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

--------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

2. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

 3. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

4. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  5. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 6. นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 7. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 8. นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 9. นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 10. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 11. นายภัทร โลหติกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 12. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 13. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 14. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 15. นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 16. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 17. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 18. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 19. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 20. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 21. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 22. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 23. นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลากิจ) 

 2. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลาพักผอ่น) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

 1. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

   นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 2. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรี 

 3. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี  

 4. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 5. นายเศรษฐวุฒิ จวิะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. พันจา่อากาศเอกณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน ์ ปลัดเทศบาลนครล าปาง 

 2. นายกิตตธิัช ตะโนรี รองปลัดเทศบาล 

 3. นายนพดล บุญมา รองปลัดเทศบาล 

 4. นายธวัตร์ชัย จารุธนกุล ผูอ้ านวยการส านักช่าง 

 5. นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 6. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ 

 7. นายสวาท จ าปาอูป หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 8. นายบุรินทร์ ค าไว หัวหนา้ฝา่ยบริหารทั่วไป 

   แทน ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 9. นายเอกรัตน์ สกุลประดิษฐ์ ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา 

 10. นายวัชรพงศ ์ วงศชุ์มภ ู ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

 11. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน ์ ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการศึกษา 

 12. นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผูอ้ านวยการส่วนสง่เสริมการศกึษา 

 13. นางชัญญานุช ทองค า หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานคลัง 

 14. นางสาวนรศิรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยประสานงาน อปท. 

 15. นางศิรขิวัญ ไตรถาวร นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

 16. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 17. นายวรพงษ์ มาลัย ผูช่้วยธุรการ 

 18. นายศริิมงคล พรหมมูล เทศกิจ 

 19. นายอภนิัย หวานแหลม เทศกิจ 

 20. นายพิทักษ์ เส็งเพ็ง เทศกิจ 

 21. นายชัยชนะ สุระแสง เทศกิจ 

 22. นายอ านาจ ดวงใย เทศกิจ 
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 23. นายมานัส ตาวิกา คนงานประชาสัมพันธ์ 

 24. นายณฏฐพล พงษ์สิรนิทร คนงานประชาสัมพันธ์ 

 25. นางสาวศิริกัญญา วงศว์ุฒิ คนงานสารบรรณ 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

1. นายสุพล พัฒนานุกูล ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า 

  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปางผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้เข้ารับฟังการ

ประชุมทุกท่าน การประชุมในวันนี ้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ได้

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมและอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้

แล้ว มีจ านวน 19 คน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม บัดนี้ ถึงเวลาที่ท่านประธานฯ นัดหมาย

แล้ว กระผมจึงขอเรียนเชิญท่านสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขึ้นจุดธูปเทียนบูชา

พระรัตนตรัย และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เรียนเชญิครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  วันนี ้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 ในนามสภาเทศบาลนครล าปางขอต้อนรับ

ทุกท่านที่มาร่วมประชุมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในครั้งนีด้้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่จะ

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง 

และแจ้งกรณีนายกเทศมนตรีนครล าปาง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริงและอภิปราย ชี้แจงหรือแถลง

ญัตติตอ่สภาเทศบาลนครล าปาง เชญิครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการ

สภาเทศบาลนครล าปาง ขอเรียนแจ้งประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง และการมอบหมายผู้ แถลง

ข้อเท็จจริง และอภปิรายชี้แจง หรอืแถลงญัตติตอ่สภาเทศบาลนครล าปางดังต่อไปนี้ 
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     ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่ 3  ประจ าปี 2566 

------------------------------------------ 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 2 

มีนาคม 2566 และประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2566 และ

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี 2567 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ประจ าปี 2566 มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ประธานสภา

เทศบาลนครล าปางจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2566 

มีก าหนด 30 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 

ประกาศ          ณ          วันที่     4      กรกฎาคม  พ.ศ. 2566 

 

สมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

และหนังสือ 

ที่ ลป 52001/3911               ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

                  ถนนฉัตรไชย ล าปาง 52100 

27  กรกฎาคม  2566 

เรื่อง  มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/122 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 

  ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางก าหนดประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 ในวันศุกร์ที่  4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. 

เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
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  เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้าพเจา้ นายกิตติ จวิะสันติการ  

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอมอบหมายให้  ปลัดเทศบาล 

ผู้อ านวยการส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริง และให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบส านัก/

กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติ และตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง ดังรายชื่อ

ต่อไปนี ้

 - นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 - นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

กิตติ  จิวะสันติการ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

จึงเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนี้ไปกระผมขอน าเรียนท่านประธานได้ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระเป็นล าดับต่อไป ขอบคุณครับ 

  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.1 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

คร้ังที่ 5/2566 

1.2 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

คร้ังท่ี 6/2566 

1.3 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ครั้งที่ 2/2566 

1.4 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-

2570) ครั้งที่ 2/2566 

1.5 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

คร้ังท่ี 7/2566 
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธาน

จะแจ้งต่อที่ประชุม ในข้อ 1.1 – 1.5 จะเป็นการแจ้งเกี่ยวกับประกาศเทศบาลนครล าปาง ข้อ 1.1 แจ้งประกาศฯ 

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 5/2566 ข้อ 1.2 แจ้งประกาศฯ การแก้ไข

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 6/2566 ข้อ 1.5 แจ้งประกาศฯ การแก้ไขแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 7/2566 ส่วนข้อ 1.3 เป็นการแจ้งประกาศฯ การเพิ่มเติมแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 2/2566 และข้อ 1.4 เป็นการแจ้งประกาศฯ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดส่งประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุก ท่าน

ได้รับทราบถึงการประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

ที่ประชุม รับทราบ 

1.6 ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง  การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 1 เรื่อง

ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.6 ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศ

บัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566 ตามที่สภาเทศบาลนครล าปาง

ได้พิจารณาเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 

2566 และได้รายงานขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง บัดนี้ ผู้ว่า

ราชการจังหวัดล าปางได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การ

จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566 แล้ว และได้จัดส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้นายกเทศมนตรีนคร

ล าปางเพื่อลงนามและประกาศใชบ้ังคับต่อไป จงึขอแจง้ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2566 

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน

การประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2566 

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอ

มติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2566 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 โปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ใน

ที่ประชุม จ านวน 22 ท่าน รับรองรายงานการประชุม จ านวน 20 เสียงครับ  

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่รับรอง

รายงานการประชุมฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ไม่รับรองรายงานการประชุม  

ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ รับรองรายงาน

การประชุมฯ จ านวน 20 เสียง ไม่รับรอง ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมมีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัย

วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2566 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 จ านวน 20 เสียง, ไม่รับรอง ไม่มี, งด

ออกเสียง 2 คน (ประธาน , นางสาวพิชญาพรฯ) 

  

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

4.1 รายงานผลการศึกษาการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก

เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่

คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ข้อ 4.1 รายงานผลการศึกษาการรับมอบ

สิ่งก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอ

เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง เชญิ คณะกรรมการฯ ครับ 

นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง กรรมการและเลขาฯ 

คณะกรรมการสามัญ ศึกษาการรับมอบฯ ขอรายงานผลการศึกษาการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพืน้ที่ชุมชนเมอืงล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมอืงล าปาง 

จังหวัดล าปาง 
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 รายงานผลการศกึษา 

การรับมอบสิ่งก่อสรา้งโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก 

เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  

ของคณะกรรมการสามัญ สภาเทศบาลนครล าปาง 

************************************ 

ด้วยในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาการรับมอบ

สิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง 

ระยะที่ 1 อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวัดล าปาง ประกอบด้วย 

1. นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  2. นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  3. นางรัญจวน  ค าพิชัย   สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  4. นายสามารถ  พุทธา   สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  5. นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ทั้งนี ้ได้ก าหนดระยะเวลาการศกึษาฯ จ านวน 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 – 30 กรกฎาคม 2566  

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก

เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอรายงานผลการศึกษาและสรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ ต่อ

สภาเทศบาลนครล าปาง ตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ 104 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

 1. ที่มาของการศึกษา 

ที่มาของการศึกษา มาจากการที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง ได้มีหนังสือ 

ที ่ ลป 0022/247 ลงวันที ่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ประสานขอความอนุเคราะห์เทศบาลนครล าปาง

พิจารณาให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการของบประมาณของโครงการระบายน้ าหลัก

เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยให้

เทศบาลนครล าปาง ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) การจัดเตรียมพื้นที่ หากมีการด าเนินงานก่อสร้าง สามารถเข้าถึงพื้นที่และยินยอมในการ

ด าเนินการก่อสร้างได้โดยไม่มีเง ่ือนไขใด ๆ  

(2) ยินดีรับโครงการไปด าเนินการดูแล บ ารุงรักษา เมื่อโครงการก่อสร้างเสร็จสิ้น 

(3) ยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประสานงานกับประชาชน 

เจา้ของที่ดนิที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
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(4) บรรจุโครงการก่อสร้างฯ เข้าแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองล าปาง 

เทศบาลนครล าปาง โดยนายชาตรี  สุขารมย์ ปลัดเทศบาล (ในขณะนั้น) ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครล าปาง เนื่องจากอยู่ในระหว่างประกาศใหม้ีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง

และนายกเทศมนตรี นครล าปาง ได้มีหนังสือเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52004/664 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 

2564 แจง้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปางยินยอมเข้าในการด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) การจัดเตรียมพื้นที่ หากมีการด าเนินงานก่อสร้าง หากเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของ

เทศบาลนครล าปางยินยอมในการด าเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของ

หน่วยงานก าหนดไว้ใหด้ าเนินการ  

(2) ยินดีรับโครงการไปด าเนินการดูแล บ ารุงรักษา เมื่อโครงการก่อสร้างเสร็จสิ้น 

(3) ยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประสานงานกับประชาชน 

เจา้ของที่ดนิที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

(4) บรรจุโครงการก่อสร้างฯ เข้าแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองล าปาง เพื่อประสานแผนงานงาน

โครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2561 – 2565 

ต่อมาจังหวัดล าปาง ได้มีหนังสือ ที่ ลป 0022/23096 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 แจ้งให้

เทศบาลนครล าปางด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) อนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าในการด าเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก

เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวัดล าปาง 

(2) ส่งมอบพืน้ที่ก่อสร้าง และแจง้ยินดีรับมอบโครงการดังกล่าว เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 

เทศบาลนครล าปาง พิจารณาแล้วเห็นว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9 “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้

เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น

ผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรอืมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

จะรับเอาพัสดุหรือ สิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่นนั้น” และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1628 ลงวันที่ 

4 มิถุนายน 2561 ข้อ 1 ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  มีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ

การบริหารพัสดุ ส าหรับกรณีอื่นที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุก็ยังคงด าเนินการ

ตามระเบียบที่เกี ่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืใหส้ิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรอื มอบใหเ้ป็นผูดู้แลพัสดุนั้น  ถ้าการกระท าดังกล่าว 

มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
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เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง... กรณีดังกล่าวเป็นกิจการอันอยู่ในอ านาจ

หนา้ที่ของสภาเทศบาลนครล าปาง จงึได้จัดท าญัตติเสนอขอความเห็นจากสภาเทศบาลนครล าปาง 

2. วิธีการพจิารณาศึกษา 

2.1 คณะกรรมการสามัญฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เพื่อ

พิจารณาก าหนดประเด็นและวางแนวทางการศกึษา 

2.2 คณะกรรมการสามัญฯ เชิญเจา้หน้าที่ส านักช่าง  เทศบาลนครล าปาง และเจา้หน้าที่ ส านักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง มาให้รายละเอียดข้อเท็จจริงพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารส านักช่าง – กองคลัง ชั้น 3 เทศบาล

นครล าปาง ประกอบด้วย 

   (1) นายวัชรพงศ์  วงศ์ชมภู ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง ส านักช่าง เทศบาลนคร

ล าปาง 

   (2) นายปกิต  ศิริวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ส านักช่าง เทศบาล    

นครล าปาง 

   (3) นายระวิท  บุญประสิทธิ์ วิศวกรโยธา 1 (ควบคุมงานก่อสร้าง) ตัวแทนส านักงานโยธาธิการ

และผังเมอืงจังหวัดล าปาง 

2.3 คณะกรรมการสามัญฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและสอบถามความคิดเห็นจาก

ประชาชนที่พักอาศัยและประกอบกิจการในพื้นที่บริเวณที่มีการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ซอยข้างวัดศรีรองเมือง 

สิน้สุดซอยเฉลิมพระเกียรต ิ(ซอยหลังวิทยาลัยเทคนิคล าปาง) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 และเริ่มตั้งแต่ 

ซอยไม่มีชื่อ (ซอยข้างร้านโก๋กาแฟ) ทะลุถึงถนนพหลโยธิน ถนนสิริวิสาล สิ้นสุดถนนสุขสวัสดิ์ 1 วันที่ 2 

กรกฎาคม 2566 

2.4 คณะกรรมการสามัญฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เพื่อสรุป

ประเด็นและข้อมูลที่ได้จากเจ้าหน้าที่ และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างรวมทั้งสอบถามความ

คิดเห็นจากประชาชน 

2.5 คณะกรรมการสามัญฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 

เพื่อพิจารณาจัดท ารายงานผลต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

3. ผลการศึกษา 

3.1 จากการรับฟังรายละเอียดข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ขอ้เท็จจริง ดังนี้ 

   3.1.1 จุดเริ่มต้นของโครงการก่อสร้างฯ มาจากการที่กรมโยธาธิการและผังเมือง มีแผนขอรับการ

จัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง 

ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ในปีงบประมาณ 2565 ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดล าปาง จึงได้มีหนังสือ ที่ ลป 0022/247 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ประสานขอความอนุเคราะห์

เทศบาลนครล าปางพิจารณาให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการของบประมาณของ
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โครงการระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง 

จังหวัดล าปาง โดยใหเ้ทศบาลนครล าปาง ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) การจัดเตรียมพื้นที่ หากมีการด าเนินงานก่อสร้าง สามารถเข้าถึงพื้นที่และยินยอม

ในการด าเนินการก่อสร้างได้โดยไม่มีเง ่ือนไขใด ๆ  

(2) ยินดีรับโครงการไปด าเนินการดูแล บ ารุงรักษา เมื่อโครงการก่อสร้างเสร็จสิ้น 

(3) ยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประสานงานกับ

ประชาชน เจา้ของที่ดนิที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

(4) บรรจุโครงการก่อสร้างฯ เข้าแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองล าปาง 

   3.1.2 เทศบาลนครล าปาง โดยนายชาตรี  สุขารมย์ ปลัดเทศบาล (ในขณะนั้น) ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครล าปาง เนื่องจากอยู่ในระหว่างประกาศใหม้ีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง

และนายกเทศมนตรี นครล าปาง ได้มีหนังสือเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52004/664 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 

2564 แจง้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปางยินยอมเข้าในการด าเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) การจัดเตรียมพื้นที่ หากมีการด าเนินงานก่อสร้าง หากเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของ

เทศบาลนครล าปางยินยอมในการด าเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของ

หน่วยงานก าหนดไว้ใหด้ าเนินการ  

(2) ยินดีรับโครงการไปด าเนินการดูแล บ ารุงรักษา เมื่อโครงการก่อสร้างเสร็จสิ้น 

(3) ยินดีและพร้อมให้ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประสานงานกับ

ประชาชน เจา้ของที่ดนิที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

(4) บรรจุโครงการก่อสร้างฯ เข้าแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองล าปาง เพื่อประสานแผนงาน

งานโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2561 – 2565 

   3.1.3 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้น าหนังสือยินยอมเข้าร่วมโครงการดังกล่าวของเทศบาล

นครล าปาง ที่ลงนามโดยนายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล (ในขณะนั้น) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

นครล าปาง เป็นส่วนหน่ึงของเอกสารประกอบขอรับงบประมาณ และได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 

2565 ให้ด าเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง 

ระยะที่ 1  อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ในวงเงิน 220,000,000 บาท จังหวัดล าปางจึงได้มีหนังสือ 

ที่ ลป 0022/23096 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 แจ้งให้เทศบาลนครล าปางด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) อนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าในการด าเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก          

เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพืน้ที่ชุมชนเมอืงล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวัดล าปาง 

(2) ส่งมอบพืน้ที่ก่อสร้าง และแจง้ยินดีรับมอบโครงการดังกล่าว เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 

   3.1.4 เทศบาลนครล าปางได้หารือกับส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ในการตรวจสอบ

รูปแบบและลักษณะของสิ่งล่วงล้ าล าน้ าโครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้ว รูปแบบการขออนุญาตไม่เป็นไปตาม

ลักษณะของสิ่งล่วงล้ าล าน้ าที่พึงอนุญาตได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่  63 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
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พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 จงึได้มหีนังสือเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52004/10729 

ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 แจง้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง ด าเนินการปรับรูปแบบโครงสร้างไม่ให้

ออกมาด้านนอกของตลิ่งหรือชิดขอบตลิ่งให้มากที่สุด ซึ่งจนถึงขณะนี้ยั งไม่ได้รับแจ้งการปรับรูปแบบ

โครงสร้างจากโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดล าปาง แต่อย่างใด 

   3.1.5 เทศบาลนครล าปาง พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล 

(ในขณะนัน้) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้มหีนังสือเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52004/664    

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 แจง้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปางยินยอมเข้าในการด าเนินการโครงการ

ก่อสร้างฯ น่าจะไม่ชอบด้วยระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีหนังสือเทศบาลนครล าปาง ที่ 

ลป 52001/1163 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 หารอืผูว้่าราชการจังหวัดล าปางในฐานะผูก้ ากับดูแลเทศบาล

นครล าปางให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทาง

ราชการ ซึ่งจนถึงขณะนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางยังไม่ได้แจ้งตอบข้อหารือดังกล่าวแต่อย่างใด และ

เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังก็ได้มีหนังสือเทศบาลนครล าปาง 

ด่วนที่สุด ที่ ลป 52001/1156 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ขอให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง

ชะลอโครงการก่อสรา้งดังกล่าว 

   3.1.6 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ท าสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามประสิทธิ์ ท างาน

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1  

อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ในวงเงิน 217,600,000 บาท โดยก าหนดแล้วเสร็จภายใน 730 วัน 

นับตั้งแต่วันที่กรมฯ แจ้งให้เริ่มท างาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ 25/2566 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ซึ่ง

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้แจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามประสิทธิ์ ผู้รับจ้างเริ่มท างานตั้งแต่วันที่ 9 

พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 และได้ท าสัญญาว่าจ้างบริษัท โพเทนเชียล เอ็น

จิเนียริ่ง คอนซัลแท้นส์ จ ากัด ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่

ชุมชนเมอืงล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวัดล าปาง 

   3.1.7 บริษัท โพเทนเชียล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแท้นส์ จ ากัด ได้มีหนังสือ ที่ PEC.LP.-067/2566  

ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 แจง้ว่า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุม

พิจารณาก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

(1) ให้เปลี่ยนแนวทางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.40 x 2.40 เมตร จากข้าง

วิทยาลัยเทคนิคล าปาง ไปเป็นแนวข้างโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง ตั้งแต่ถนนฉัตรไชยไปออก

หน้าวัดศรีรองเมอืงลงสู่แม่น้ าวัง ณ จุดเดิม  

(2) ผันน้ าจากห้วยหารมาตามถนนสุขสวัสดิ์ 1 แบ่งน้ าส่วนหนึ่งเลี้ยวซ้ายออกไปตามราง

ระบายน้ าของถนนทางหลวงหมายเลข 1 ลอดผ่านทางรถไฟไปถึงหลักกิโลยักษ์ เลี้ยวขวาสู่แม่น้ าวัง น้ าอีก

ส่วนหนึ่งแยกมา ลอดผา่นถนนทางหลวงหมายเลข 1 เข้าสู่ตัวเมอืงล าปางไปตามเส้นทางเดิมทิ้งน้ าลงแม่น้ าวัง

บริเวณข้างวัดศรีรองเมอืง โดยลดขนาดท่อผันน้ าจากท่อ 2.40 x 2.40 เมตร เป็นท่อขนาด 1.80 เมตร 
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(3) ผันน้ าห้วยหารมาตามแนวถนนสุขสวัสดิ์ 1 เลี้ยวซ้ายไปตามรางระบายน้ าของถนนทาง

หลวงหมายเลข 1 ลอดผา่นทางรถไฟไปถึงหลักกิโลยักษ์เลีย้วขวาลงสู่แม่น้ าวัง 

(4) ยกเลิกการก่อสร้างแนวผันน้ าจากห้วยหารถึงแม่น้ าวังทั้งหมด เปลี่ยนไปขยายการ

ก่อสร้างแนวผันน้ าหว้ยแม่ปูนทั้งหมด 

ทั้งนี้ นายระวิท  บุญประสิทธิ์ วิศวกรโยธา 1 (ควบคุมงานก่อสร้าง) ในฐานะตัวแทนส านักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง ได้ยอมรับต่อคณะกรรมสามัญฯ ว่า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามประสิทธิ์ 

ผู้รับจ้างได้มาดูพื้นที่หน้างานบริเวณก่อสร้างซอยข้างวัดศรีรองเมือง และซอยเฉลิมพระเกียรติ (ซอยหลัง

วิทยาลัยเทคนิคล าปาง) แล้ว มีความหนักใจและเป็นกังวล เนื่องจากทั้งสองซอยมีความกว้างไม่เพียงพอ

ต่อการด าเนินการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบรูปที่ก าหนด และอาจส่งผลท าให้ไม่สามารถด าเนินการ

ก่อสร้างได้ในท้ายที่สุด 

  ช่วงต่อไปขอให้นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล ได้รายงานต่อคะ่ 

นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง กรรมการ คณะกรรมการสามัญ ศกึษาการรับมอบฯ ขออนุญาตอา่นรายงานต่อคะ่ 

3.2 จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนที่พัก

อาศัยและประกอบกิจในพื้นที่บริเวณที่มีการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ซอยข้างวัดศรีรองเมืองสิ้นสุดซอย

เฉลิมพระเกียรติ (ซอยหลังวิทยาลัยเทคนิคล าปาง) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 และเริ่มตั้งแต่ซอยไม่มีชื่อ 

(ซอยข้างร้านโก๋กาแฟ) ทะลุถึงถนนพหลโยธิน ถนนสิรวิิสาล สิน้สุดถนนสุขสวัสดิ์ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2566  

   3.2.1 สรุปจากแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นประชาชนทั้งหมด 35 ราย ดังนี้ 

(1) สถานะผูต้อบแบบสอบถาม  

- มีสถานะเป็นเจ้าบ้าน จ านวน 18 ราย คิดเป็น 51.43% 

- มีสถานะเป็นผู้อาศัย จ านวน 8 ราย คิดเป็น 22.86% 

- มีสถานะเป็นผู้เช่า จ านวน 9 ราย คิดเป็น 25.71% 
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แผนภูมิท่ี 1 สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม 

(2) ผู้ตอบแบบสอบถามทราบหรือไม่ว่า จะมีการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบาย

น้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ผ่านที่

พักอาศัย/ สถานประกอบกิจการของท่าน 

- ทราบจากการบอกเล่า หรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ลงพื้นที่ จ านวน 4 ราย คิดเป็น 

11.43% (ไม่ได้รับทราบข้อมูลจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปางเจ้าของโครงการ) 

- ไม่ทราบ จ านวน 31 ราย คิดเป็น 88.57% 

 

 

แผนภูมิท่ี 2 การรับทราบข้อมูลโครงการก่อสร้างฯ 

(3) ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทา

ปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมอืงล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยการวางท่อผันน้ า

ขนาดประมาณ 2.40 x 2.40 เมตร เริ่มจากทางเข้าชุมชนสุขสวัสดิ์ (บริเวณสุขสวัสดิ์ซอย 10) จนถึงซอย

ข้างวัดศรรีองเมอืง  มีความจ าเป็นหรอืไม่ อย่างไร 

51.43
22.86

25.71

มีสถานะเป็นเจ้าบ้าน มีสถานะเป็นผู้อาศัย มีสถานะเป็นผู้เช่า 

11.43

88.57

ทราบ ไม่ทราบ 
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- จ าเป็น 2 ราย คิดเป็น 5.71% 

- ไม่จ าเป็น 33 ราย คดิเป็น 94.29%  

 
แผนภูมิท่ี 3 ความจ าเป็นของโครงการก่อสร้างฯ 

 

   3.2.2 สภาพพื้นที่บริเวณก่อสรา้ง 

- ซอยข้างวัดศรรีองเมอืงมคีวามกว้างมากที่สุดเพียง 3.60 เมตร  

 

รูปภาพท่ี 1 วัดความกว้างของซอยข้างวัดศรีรองเมือง 

 

 

 

5.71

94.29

จ าเป็น ไม่จ าเป็น
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- ซอยเฉลิมพระเกียรติ (ซอยข้างวิทยาลัยเทคนิคล าปาง) มีความกว้าง มากที่สุดเพียง 5 เมตร 

 

รูปภาพท่ี 2 วัดความกว้างของซอยเฉลิมพระเกียรต ิ(ซอยข้างวิทยาลัยเทคนิคล าปาง) 

ตามรูปแบบรายการก่อสร้างโครงการฯ ก าหนดให้มีการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด 2.40 x 2.40 เมตร ซึ่งจะต้องมีการขุดแนววางท่อขนาด 4 x 4 เมตร และต้องมีการป้องกันดิน

พังทลายด้านข้างตลอดแนวทั้ง 2 ข้าง (Sheet Pile) ถึงจะวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดดังกล่าวได้ 

 

รูปภาพท่ี 3 ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2.40 x 2.40 เมตร 
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จากสภาพพื้นที่บริเวณก่อสร้างซอยข้างวัดศรีรองเมือง และซอยเฉลิมพระเกียรติ (ซอยข้าง

วิทยาลัยเทคนิคล าปาง) ดังกล่าวมีความกว้างไม่เพียงพอต่อการด าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ

รูปที่ก าหนด และส่งผลให้ผูร้ับจ้างไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ในที่สุด 

- ซอยไม่มีช่ือ (ซอยข้างร้านโก๋กาแฟ) ทะลุถึงถนนพหลโยธิน มีความกว้าง 7.5 เมตร  

 

รูปภาพท่ี 4 วัดความกว้างของซอยไม่มีชื่อ (ซอยข้างร้านโก๋กาแฟทะลุถึงถนนพหลโยธิน) 

- ถนนสิริวสิาล มคีวามกว้าง 10 เมตร  

 

รูปภาพท่ี 5 วัดความกว้างถนนสิรวิิสาล 
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- ถนนสุขสวัสดิ์ 1 มคีวามกว้าง 10 เมตร 

 

รูปภาพท่ี 6 วัดความกว้างถนนสุขสวัสดิ์ 1 

ทางเทคนิคอาจด าเนินการก่อสร้างได้ แตก่ารก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ ของ

ประชาชนที่พักอาศัยและประกอบอาชีพค้าขายบริเวณดังกล่าวอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไข

ในภายหลัง รวมทั้ง ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างท่อระบายน้ าขนาดใหญ่บริเวณดังกล่าว 

เนื่องจากปัจจุบันท่อระบายน้ าเดิมก็มีการระบายน้ าได้ดอียู่แล้ว 

ตามรูปแบบรายการก่อสร้างโครงการฯ ก าหนดให้มีการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด 2.40 x 2.40 เมตร โดยจะต้องมีการขุดแนววางท่อขนาด 4 x 4 เมตร ซึ่งจะต้องมีการขนดินจาก

การขุดแนววางท่อโดยรถบรรทุก 10 ล้อ ประมาณ 6,000 เที่ยว และในการขนส่งและวางท่อระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2.40 x 2.40 เมตร ต้องใช้เครื่องจักรรถเทรลเลอร์และรถเครนขนาดใหญ่ 

จึงมีโอกาสที่จะท าให้ถนนทรุดตัวเกิดความเสียหายได้ 

 

รูปภาพท่ี 7 ภาพจ าลองรถเครนยกท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2.40 x 2.40 เมตร 
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นอกจากนี้ เมื่อได้ตรวจพิจารณาเอกสารประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการ

ที่ผู้แทนส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง ชี้แจงต่อคณะกรรมการสามัญฯ ว่า ได้มีการ

ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการแล้ว 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่

โรงแรมล าปางเวียงทอง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่

โรงแรมล าปางเวียงทอง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่

โรงแรมล าปางเวียงทอง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ซึ่งผู้ร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้แทนจาก

ส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดล าปาง และหัวข้อที่ใช้ในการรับฟังความคิดเห็น คือ แผนรวมระบบ

โครงการก่อสร้างพื้นฐานทางเลือกใดที่เหมาะสม  ในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ทางเลือกที่ 1 (ก่อสร้าง/

ปรับปรุงคลอง + ก่อสร้างท่อผันน้ าตามถนนเทศบาล) ทางเลือกที่ 2 (ก่อสร้าง/ปรับปรุงคลอง + 

ก่อสร้างท่อผันน้ าตามทางหลวงและทางรถไฟ) โดยการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว

ไม่ระบุให้ชัดเจนว่า จะท าการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก  เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมือง

ล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยการวางท่อผันน้ าขนาดประมาณ 2.40 x 2.40 เมตร เริ่มจาก

ทางเข้าชุมชนสุขสวัสดิ์ (บริเวณสุขสวัสดิ์ซอย 10) จนถึงซอยข้างวัดศรีรองเมือง แต่ประการใด กระบวนการ

ด าเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นทั้ง 3 ครั้งดังกล่าว จึงมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งก าหนดว่า  

ข้อ 5 ก่อนเริ่มด าเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัด

ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามข้อ 7 ให้ประชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใด

วิธีหนึ่งหรอืหลายวิธีตามข้อ 9 ด้วยก็ได้ 

ข้อ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่แก่ประชาชนอย่างน้อย

ต้องประกอบด้วยข้อมูลดังตอ่ไปนี้  

(1) เหตุผลความจ าเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ  

(2) สาระส าคัญของโครงการ  

(3) ผู้ด าเนินการ  

(4) สถานที่ที่จะด าเนินการ  

(5) ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ  

(6) ผลผลติและผลลัพธ์ของโครงการ  

(7) ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรอืประกอบอาชีพอยู่ในสถานที่ที่จะ

ด าเนินโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา         

ความเดือดรอ้นหรอืความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว  

(8) ประมาณการค่าใช้จา่ย ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ด าเนินโครงการของรัฐเอง 

ให้ระบุที่มาของเงนิที่จะน ามาใช้จ่ายในการด าเนินโครงการนั้นด้วย  

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศข้อมูลที่ต้องเผยแพร่แก่ประชาชนตามวรรคหนึ่งในระบบ

เครือขา่ยสารสนเทศที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรจีัดให้มีขึ้นตามระเบียบนีด้้วย  
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ข้อ 8 ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องมุ่งให้ประชาชนมีความ

เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการนั้น 

รวมตลอดทั้งความเดือดรอ้นหรอืความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วย... 

ข้อ 9 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ 8 อาจใช้วิธีอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

ดังตอ่ไปนี ้

(1) การส ารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจท าโดยวิธีดังตอ่ไปนี้  

(ก) การสัมภาษณ์รายบุคคล 

(ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร 

ทางระบบเครือขา่ยสารสนเทศ หรอืทางอื่นใด 

(ค) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐ       

ที่รับผดิชอบโครงการ  

(ง) การสนทนากลุ่มย่อย  

(2) การประชุมปรึกษาหารอื ซึ่งอาจท าได้โดยวิธีดังตอ่ไปนี้  

(ก) การประชาพิจารณ์  

(ข) การอภปิรายสาธารณะ  

(ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสาร 

(ง) การประชุมเชงิปฏิบัติการ  

(จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรอืมีสว่นได้เสีย  

(3) วธิีอื่นที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรกี าหนด     

ข้อ 12 เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผล

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ข้อ 13 เมื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว ปรากฏว่าการด าเนินโครงการของรัฐโครงการ

ใดอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนมากกว่าข้อมูลที่เผยแพร่แก่ประชาชนตามข้อ 7 (7) ถ้ายังมีความ

จ าเป็นต้องด าเนินโครงการดังกล่าวต่อไป หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือ

เยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดั งกล่าวเพิ่มขึ้นตามความ

เหมาะสมก่อนเริ่มด าเนินการโครงการของรัฐนั้น และประกาศให้ประชาชนทราบ 

4. สรุปผลรายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการสามัญฯ ได้ตรวจพิจารณาจากเอกสารหลักฐานทั้งหมด กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับค าชี้แจงของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว มีความเห็น

สรุปได้ว่า การด าเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชน

เมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ซึ่งอาจจะมีประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของ
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โครงการ แต่จะส่งผลกระทบต่อ วิถีชีวิต เศรษฐกิจของประชาชนที่พักอาศัยและประกอบอาชีพค้าขาย

บริเวณดังกล่าวอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง อีกทั้ง การด าเนินโครงการก่อสร้าง

ดังกล่าว ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอน อันเป็นสาระส าคัญที่ระเบียบ กฎหมายก าหนด ซึ่งมีผลท าให้

ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพืน้ที่ชุมชนเมอืงล าปาง ระยะที่ 1 

อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวัดล าปางให้แลว้เสร็จ ตามวัตถุประสงค์ ด้วยเหตุและผลดังนี้ 

4.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการ ยังไม่ ได้ด าเนินการให้มี

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลกั 

เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ให้เป็นไป

ตามที่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ก าหนด 

4.2 กระบวนการด าเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่

ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ยังมีประเด็นสงสัยเกี่ยวกับความชอบด้วย

กฎหมาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ท าหนังสือหารือไปยังจังหวัดล าปางแล้ว ขณะนี้ ยังไม่ได้รับหนังสือตอบข้อหารือ

ประเด็นดังกล่าวแต่ประการใด 

4.3 สภาพพื้นที่ก่อสร้างและรูปแบบรายการก่อสร้างไม่สัมพันธ์กัน ซึ่งมีผลท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 

อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปางให้แล้วเสร็จได้จริง และกรณีดังกล่าวย่อมมีผลกระทบกับระยะเวลา

ในการด าเนินการก่อสรา้ง รวมทั้ง กระทบต่อความเดือดรอ้นของประชาชนในระยะยาว 

4.4 โครงการก่อสร้างดังกล่าว อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือปรับเปลี่ยนแนวเขตก่อสร้าง

ตามที่ตัวแทนของส านักงานโยธาธิการและผังเมอืงได้ให้ขอ้มูลไว้  

จากการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสามัญฯ จึงมีมติให้เสนอผลการ

ด าเนนิงานของคณะกรรมการสามัญฯ ต่อประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อให้ประธานสภาฯ จัดส่ง

รายงานให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางและน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง

เพื่อทราบและน าข้อมูลไปประกอบการพิจารณาด าเนินตามอ านาจและหน้าที่ของสภาเทศบาลนครล าปาง

ต่อไป รวมทั้ง ขอได้โปรดจัดส่งรายงานผลการศึกษานี้ไปยังนายกเทศมนตรีนครล าปางเพื่อพิจารณา

และด าเนนิการตามอ านาจและ หนา้ที่ตอ่ไป 

ลงช่ือ     สมบูรณ์  คุรุภากรณ์    ประธานกรรมการ 

(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

 ลงช่ือ     เสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล    กรรมการ      ลงชื่อ    สามารถ  พุทธา    กรรมการ  

         (นายเสริมเกียรต ิ ชูวัฒนกูล)                 (นายสามารถ  พุทธา) 

 ลงช่ือ     สรัญญา  เจนวานิชกุล    กรรมการ       ลงชื่อ    รัญจวน  ค าพิชัย    กรรมการและเลขาฯ 

         (นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล)        (นางรัญจวน  ค าพิชัย)  
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ที่ประชุมรับทราบรายงานผล

การศกึษาการรับมอบสิ่งก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมอืงล าปาง 

ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ของคณะกรรมการฯ นะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็น ในการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบ

ระบายน้ าหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง 

จังหวัดล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปข้อ 4.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตต ิ

ขอความเห็น ในการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วม

พื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ตามที่สภาฯ ได้มีมติแต่งตั้ง

คณะกรรมการสามัญเพื่อศึกษาการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก เพื่อ

บรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง และ

กรรมการฯ ได้รายงานผลให้สภาทราบแล้วเมื่อสักครู่นี้ เพื่อให้การให้ความเห็น ในการรับมอบสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 

อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวัดล าปาง เป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม และรอบด้าน เพื่อที่ฝ่ายบริหารจะได้

น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาฯ อันเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล

นครล าปาง ไปประกอบการพิจารณาตามอ านาจและหน้าที่อย่างถูกต้องบนพืน้ฐานประโยชน์สาธารณะ

เป็นส าคัญ ก่อนที่จะลงมติ ผมจึงเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย แสดงความคิดเห็น ในญัตตินี้ 

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรอืไม่ครับ เชญิ นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาฯ จากพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้าง ในพื้นที่เขต 2 นะคะ ก็ได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับ

สมาชิกสภาท่านอื่น ๆ ทั้งสามเขตที่โครงการนี้ผา่น ตั้งแต่ทางสุขสวัสดิ์ แล้วก็พืน้ที่เขต 4 ผา่นไปทางพื้นที่

เขต 2 และเขต 3 ลงสู่แม่น้ าวังจากการลงพื้นที่แล้วก็ได้คุยกับประชาชนส่วนใหญ่ทั้งหมดเกือบ 100% คือ 

ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้นะคะไม่ต้องการให้มีการก่อสร้างผ่านหน้าบ้านของประชาชน เพราะว่าถ้าเรา

ดูจากรายงานของคณะกรรมการสภาแล้ว เราก็จะเห็นรายละเอียดทั้งหมดที่กรรมการชุดนี้ได้ลงพื้นที่

ไปส ารวจผลกระทบและได้พูดคุยกับชาวบ้านและได้ท าแบบสอบถามที่อยู่ในรายงานนี้ก็ได้อ่าน

แบบสอบถามจากประชาชนทุกคนก็ไม่เห็นด้วย แล้วก็ไม่มีน้ าท่วมในพื้นที่มานานแล้วและท่อระบายน้ า

เดิมก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ ไม่ได้รับความเดือดร้อนแต่ประการใดจากน้ าท่วมนะคะ โครงการนี้จึงไม่มีความ

จ าเป็นเพราะว่าจะท าให้มีผลกระทบกับประชาชนในเรื่องของการท ามาค้าขายเพราะว่าเศรษฐกิจก็

เงียบเหงาและระยะเวลาก่อสร้างก็ค่อนข้างนาน ประชาชนหลาย ๆ คนก็เป็นห่วงในเรื่องของระยะเวลา
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การก่อสร้าง และผลกระทบต่าง ๆ ซึ่งชาวล าปางมีฝันร้ายมาจากการก่อสร้างที่ถนนบุญวาทย์นะคะ 

พอพูดถึงเรื่องการก่อสร้างใหญ่ ๆ ที่มกีารขุดถนนวางท่ออะไรแบบนี้ ประชาชนก็มีความกังวลอย่างมาก

และไม่คอ่ยอยากจะใหม้ีการก่อสร้างผ่านหน้าบ้านตัวเองโดยส่วนใหญ่ และมอีีกประเด็นหนึ่ง ทีเ่ข้าไปอ่าน

ในเนื้อหาการรับฟังความคิดเห็นทั้ง 3 ครั้งของทางเจ้าของโครงการที่ได้ไปท าสรุปการประชุม เพื่อ

ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการทั้ง 3 ครั้งคือตัง้แต่ปี 2558 แล้วก็ปี 2559 ถ้าเราเข้าไปดู

เนื้อหาด้านใน ขั้นตอนการท าการประชุมรับฟังความคิดเห็นเราจะเห็นว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่  

จะเป็นเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐเสียส่วนใหญ่และในการประชุมครั้งที่ 1 จะเป็นตัวแทน

จากเจ้าหน้าที่และต่างอ าเภอซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเลย จากเทศบาลเมืองเขลางค์ เมอืงพิชัย 

บ่อแฮว้ ทุ่งฝาย ล้อมแรด แม่พริก ซึ่งไม่ได้เป็นผูท้ี่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ การตอบค าถามก็ไม่ได้ระบุ

ชี้ชัดว่าเป็นโครงการไหน เป็นการตอบค าถามแบบรวม ๆ พอมาในครั้งที่ 2 เราก็จะเห็นว่าจะมีผู้ที่ตอบ

แบบสอบถามมาจากหน่วยงานภาครัฐเสียส่วนใหญ่ แล้วก็มีจากเทศบาลนครล าปาง แต่ว่าเป็นตัวแทน

ประธานชุมชนจากพื้นที่เขต 1 และพื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางก่อสร้าง ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ที่ได้รับ

ผลกระทบและจะมีอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งก็ไม่ได้เป็นผูม้ีส่วนได้เสีย

หรอืได้รับผลกระทบแตป่ระการใดนะคะ ในครั้งที ่3 ก็ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมจากเทศบาลนครล าปาง และ

ประชาชนในพืน้ที่ที่ได้รับผลกระทบเข้าไปรับฟังและตอบแบบสอบเลย ก็คือทั้ง 3 ครั้งไม่มปีระชาชนที่อยู่

ในพื้นที่ได้รับผลกระทบเข้าไปตอบแบบสอบถามเลย เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า แบบสอบถามจากของ

คณะกรรมการสภาที่ไปลงพื้นที่จะเป็นค าตอบจากชาวบ้านจริง ๆ ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน ตรงนี้มีความ

น่าเชื่อถือมากกว่าแบบสอบถามของคณะท างานที่จะก่อสร้างท่อระบายน้ าเส้นนี้ เพราะฉะนั้น ในฐานะ

ที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้มาก ๆ นะคะ ชาวบ้านจะได้รับ

ความเดือดร้อนจากการค้าขาย การเดินทางและตรงนี้ก็เป็นเส้นทางที่ใกล้โรงเรียน  เด็กนักเรียน

ก็จะต้องสัญจรไปโรงเรียน ก็จะได้รับผลกระทบ เพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการนีค้่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

อีกหรอืไม่ครับ เชญิ นายบุญทรง  ชุ่มแสง 

นายบุญทรง  ชุ่มแสง  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการสามัญของเราที่ได้ศึกษามา จากภาพที่เราได้เห็นและ

จากการรายงานของคณะกรรมการเห็นได้ชัดว่า  สิ่งที่น่าจะเป็นห่วงมากที่สุดก็คือในเรื่องของประชาชน

ที่จะได้รับความเดือดร้อนและยังเป็นห่วงทางฝ่ายบริหารของเทศบาล  ซึ่งจะต้องมีการรับภาระใน

ส่วนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ ้นต่อไปถ้าหากว่าเรารับมอบโครงการตัวนี ้   ซึ ่งในข้อเท็จจริงนั ้น ถ้าหากว่า

โครงการนี้ ได้ท าจริง ๆ ก็จะมีผลกระทบในเรื่องของชาวบ้าน ของประชาชน รวมถึงเศรษฐกิจที่มันจะ

เกิดขึ้นไม่ว่าจะการสัญจรเดินทางไปมาและเรื่องของเศรษฐกิจค้าขายของชาวบ้านในเส้นทางที่โครงการ

จะด าเนนิการ ผมก็ค่อนขา้งจะเป็นหว่งมาก เนื่องจากว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจจะได้ไม่คุ้มเสีย  และแผนงาน
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โครงการตัวนี้เป็นแผนงานโครงการจากเบื้องบนที่ส่งลงมา ไม่ได้เป็นพื้นฐานของเทศบาลที่จะท ามาจาก

แผนโดยแท้จริง ถ้าหากว่าเทศบาลเราจะด าเนินการอย่างนี้ ก็ต้องคิดให้มากขึ้น และประเด็นที่อยากจะ

ให้ข้อคิดเห็น หากว่าเกิดขึ้นจริงและสร้างจริงผมอยากจะให้ข้อคิด ขอฝากท่านประธานผ่านไปยัง

ผูบ้ริหารว่า สมควรจะทบทวนในเรื่องนีว้่าจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรอืจะเกิดผลกระทบแก่ประชาชน

และชาวบ้านต่อไป สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ผมอยากจะให้รายงานชิ้นนี้เป็นข้อมูลที่ครบสมบูรณ์แบบ เพื่อที่จะ

ส่งให้ทางฝ่ายบริหารได้ไปคิดทบทวนและวิเคราะห์โดยที่จะเป็นอ านาจของทางฝ่ายบริหารที่จะไป

ด าเนินการ แต่ส่วนอ านาจของสภานี้ ผมก็มองว่าค่อนข้างจะเป็นปัญหาถ้าหากว่าเราเห็นด้วย เห็นชอบ

หรืออนุมัติไปก็อาจไม่ถูก จะต้องไปมีผลกระทบกับชาวบ้านอย่างมากมาย เพราะฉะนั้นก็เป็นห่วงและ

อยากให้ทางฝ่ายสภาเราได้น าเอกสารเหล่านี้เพื่อที่จะส่งต่อให้กับทางฝ่ายบริหารเป็นการต่อไปน่าจะ

ดีกว่าครับ ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

อีกหรอืไม่ครับ เชญิ นางสาวพัชร ีลออเลิศลักขณา 

นางสาวพัชร ีลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

จากที่ได้รับฟังความคิดเห็นของท่านสมาชิกสภาหลาย ๆ ท่านซึ่งดิฉันก็เป็นสมาชิกสภาคนหนึ่งที่อยู่ใน

พื้นที่ก็มีความคิดเห็นที่ไม่ได้แตกต่างกันในเรื่องของสิ่งที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบ ซึ่งในส่วนนี้ได้มี

หลาย ๆ ปัจจัยและหลายเหตุผลก็เป็นสิ่งที่หลาย ๆ ท่านอาจน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการ

พิจารณาว่ามีความคิดเห็นประการใด แต่ส าหรับดิฉันก็คือขออนุญาตสะท้อนถึงข้อสังเกตในบาง

ประเด็น อย่างพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็เป็นพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งจากที่ได้รับข้อมูลจากผู้ที่อาศัยอยู่ก็คือใน

พืน้ที่ส่วนนั้นเขาจะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมมาเป็นเวลานานแล้ว แตว่่าก็ต้องได้รับผลกระทบความ

เดือดร้อนจากการก่อสร้าง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจที่ถ้าเกิดมีการก่อสร้างขึ้นจริง ๆ แต่ในอีกมุมหนึ่ง ถ้า

หากว่าโครงการนี้เกิดขึ้นและมีการก่อสร้างจริง  ดิฉันเชื่อว่าคนที่จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้อาจจะ ขอ

อนุญาตใช้ค าว่าอาจจะเป็นคนทางโซนประสานไมตรี โซนชุมชนชาวจีนไปถึงตลาดเก๊าจาวที่ก่อนจะลง

แมน่้ าวัง ดิฉันใช้ค าว่าอาจจะ เพราะดิฉันไม่ทราบว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงหรอืไม่ แตก่็เชื่อว่าคน

ที่ไม่ได้อยู่ในโซนก่อสร้าง ก็อาจจะได้รับการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้  แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าโครงการนี้จะ

เกิดขึ้นส าเร็จหรือไม่ ฉันก็อยากจะขอฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารว่า ในฐานะที่เป็นคนในโซนย่าน

สบตุ๋ย คือเราเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วมจริง ๆ เพราะว่าไม่ว่าจะฝนตกมากหรอืน้อยในโซน

นั้นตั้งแต่ถนนฉัตรไชย ถนนประสานไมตรี แยกเก๊าจาวไปก่อนจะลงแม่น้ าวัง เป็นทะเลเลย แล้วก็พอฝน

ตกหนัก ๆ โทรศัพท์ก็เข้าตลอด คือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบก็โทรมา ในขณะเดียวกันคือ ดิฉันซึ่งเป็น

คนรับปัญหาก็ได้รับผลกระทบเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกัน ก็ไม่ว่าโครงการจะเกิดขึ้นหรือไม่อยากจะขอ

ฝากให้ท่านผู้บริหารได้ช่วยด าเนินการในเรื่องของการขุดลอกท่อระบายน้ า  โดยเฉพาะถนนที่มีการ

ก่อสร้าง ทั้งประสานไมตรี สุเรนทร์ ที่ก่อนหน้านั้นคือดิฉันท าทุกวิถีทางนะคะ ก็คือในเรื่องของขั้นตอน
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การเขียนค าร้องหรืออะไรก็ตาม ตั้งแต่ก่อสร้างมาจะเป็นปีแล้ว ก็ยังไม่เห็นการขุดลอกที่เป็นรูปธรรมซึ่ง

พอฝนตกนิดหน่อยชาวบ้านก็จะโทษเทศบาลว่า เพราะเทศบาลก่อสร้างเสร็จแล้ว ไม่มาเอาเศษหินออก

ให้เขา พื้นที่เขาจึงน้ าท่วม ซึ่งตรงนี้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ขอให้เทศบาลด าเนินการในส่วนนีเ้พื่อ

ความสบายใจของประชาชน และถ้าเกิดว่าเราด าเนินการไปแล้วและยังมีปัญหาน้ าท่วมอยู่ก็จะได้เป็น

กรณีศึกษาต่อไปว่า เกิดจากอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร ด้วยเทคโนโลยีใด ๆ ก็ตามหรือจะเป็นการขอ

ความร่วมมอืจากหน่วยงานจะเป็นกรมราชทัณฑ์หรือ มทบ.32 หรอืโครงการ Big Cleaning อย่างไรก็ตาม 

ขอให้การขุดลอกคูคลอง ขุดลอกล าเหมืองแม่ปูนก็ตาม ขุดลอกคูคลองหรือท่อระบายน้ าเป็นส่วนหนึ่ง 

เป็นภารกิจส าคัญของเทศบาลตอ่ไป ขออนุญาตฝากเท่านีค้่ะ ขอบพระคุณค่ะ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ข้อคิดเห็นที่ให้มา ก็เป็น

ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจ จะได้บันทึกไว้ และจะได้ส่งรายงานผลการศึกษาฯ ของคณะกรรมการ และ

ข้อคิดเห็นของสมาชิกสภาฯ ให้ผู้บริหารน าไปประกอบการพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ต่อไปนะครับ  

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีใครจะอภิปรายอีก ผมขอปิดการอภิปราย 

และจะขอมตทิี่ประชุมนะครับ และก่อนที่จะลงมต ิขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 

22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในข้อ 4.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขอความเห็น ในการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วม

พื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ

ให้ส่งรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญฯ และข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาฯ ซึ่งเป็น

ความเห็นของสภาฯ ให้นายกเทศมนตรีนครล าปางน าไปประกอบการพิจารณาด าเนินการตามอ านาจ

และหนา้ทีต่่อไป โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบใหส้่งฯ จ านวน 14 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่เห็นชอบให้ส่ง

รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญฯ และข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาฯ ซึ่งเป็นความเห็น

ของสภา เพื่อให้นายกเทศมนตรีนครล าปางน าไปประกอบการพิจารณาด าเนินการตามอ านาจและ

หนา้ทีต่่อไป โปรดยกมอื 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ไม่เห็นชอบฯ ไม่มี นอกนั้น

งดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นชอบ จ านวน 

14 เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญฯ 

และข้อเสนอแนะซึ่งเป็นความเห็นของสมาชิกสภาฯ ให้นายกเทศมนตรีนครล าปาง เพื่อน าไป

ประกอบการพิจารณาด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ต่อไป จ านวน 14 เสียง , ไม่เห็นชอบฯ  ไม่มี , 

งดออกเสียง 8 คน (ประธาน , นายสุบินฯ , นางสาวมทีราฯ , นายภัทรฯ , นายสุคนธ์ฯ , นายณัฐกิตติฯ , 

นายเกษมฯ , นางสาวพิชญาพรฯ) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชิญ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขอหารือท่านประธานนะคะ พอดีในเอกสารข้อ 4.2 จะเป็นญัตติ ขอความเห็นในการรับมอบสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 

อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง เมื่อสักครู่ที่ท่านประธานขาน และขอให้สมาชิกยกมือ ข้อความ

จะไม่ตรงกับในข้อ 4.2 เพราะท่านประธานบอกว่าเห็นชอบให้ส่งรายงาน ก็เลยสับสน ขอหารือ

ท่านประธานค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก็ให้ถือว่า รายงานที่จัดท ามา

เป็นความคดิเห็นของสภาทั้งหมดนะครับ เชญิ ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษใ์จสี 

ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผมเห็นด้วยกับคุณอมลยาฯ นะครับ ข้อ 4.2 เป็นญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นในการรับมอบ

สิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง 

ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ข้อ 4.1 ท่านก็บอกให้ส่งรายงานถึงผู้บริหาร ก็หมายความว่า 

ต้องส่งรายงานเล่มนี้ที่คณะกรรมการสามัญได้ส่งสภา และมีมติส่งไปถึงผู้บริหาร แต่ข้อ 4.2 นี้เป็นการ

ขอความเห็นในการรับมอบนะครับ ว่าเราจะมอบพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก เพื่อ

บรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง คือจะให้

สภาให้ความเห็นว่าส่งมอบ หรือไม่ส่งมอบ สั้น ๆ ครับท่านประธาน จะถือเป็นมติ ส่วนรายงานผลฯ ก็

รายงานให้ฝ่ายบริหาร ผมขอให้ท่านประธานดูญัตติ 4.2 ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  คือความเห็นของสภาตรงนี้

ก็คือรายงานที่คณะกรรมการสามัญไปลงพื้นที่ไปศึกษาและจัดท าเป็นรายงาน และรายงานต่อสภา และ

สภาก็ได้มีมติเห็นชอบ (กับรายงานฉบับนี้) ในการที่จะส่งต่อให้กับผู้บริหาร ซึ่งที่ประชุมสภาฯ ก็ได้มีมติ

เสียงข้างมากในการที่จะส่งรายงานฉบับนีใ้ห้กับฝา่ยบริหารนะครับ เชญิ นางรัญจวน  ค าพิชัย 

นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ตามญัตติ
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ในข้อ 4.2 ตามความเข้าใจในเรื่องของตัวหนังสือที่อ่านนะคะ ขอความเห็นในการรับมอบสิ่งก่อสร้าง ในที่นี้

คือ เห็นว่าควรรับมอบหรือไม่รับมอบ ส่วนรายงานนั้น มีความคิดเห็นว่า เป็นส่วนประกอบที่จะน าเสนอ

ผู้บริหารมากกว่านะคะ ถ้าในญัตตินี้ น่าจะเป็นการขอความเห็นว่า เราจะยอมรับสิ่งก่อสร้างนั้น 

หรือว่าไม่ยอมรับค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ญัตตินี้ก็เป็นการลงมติที่

ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับ ผมขอประชุมในวาระที่ 5 ต่อเลยนะครับ 

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 รายการ 

(ส านักปลัดเทศบาล) เนื่องจากในระเบียบวาระการประชุมฯ มีการพิมพ์จ านวนผิด คือ จ านวน 5 รายการ 

ขอแก้ไขใหถู้กต้องตรงตามญัตติ คือ จ านวน 4 รายการนะครับ ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง

ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้เสนอญัตติ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 รายการ 

(ส านักปลัดเทศบาล) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน 4 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  
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      หลักการ 

เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน

จ านวน 124,400 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็น

อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

ด้วยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักปลัดเทศบาล  มี

จ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์เพื ่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มเติม แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้อง

โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายละเอียดดังนี ้

โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนนิงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อ       

ให้ได้มาซี่งบริการ งบประมาณตั้งไว้เป็นเงนิจ านวน  7,626,700 บาท 

 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   1,111,944.96 บาท   

โอนลดครั้งนี ้         124,400.00 บาท  

งบประมาณคงเหลือหลังโอน       987,544.96 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน  ค่า

ครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรอือิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินจ านวน 124,400 ดังตอ่ไปนี้ 

 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ  

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

1. เครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ

ขนาด   

ไม่น้อยกว่า 19 นิว้) จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 32,000 บาท  

    96,000 บาท 

2. เครื่องพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ์ (Ink 

Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง  

      8,000 บาท 

3. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,700 บาท 17,100  บาท 
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รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอน

ลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) 

ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงช่ือ   กิตติ  จวิะสันติการ   ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุม ผมพิจารณาดูแล้ว 

ครบองค์ประชุมนะครับ  สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล)  โปรดยกมอืขึน้ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณ

รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม ่จ านวน  15  เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติให้

โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) 

โปรดยกมอืขึน้ 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4. เครื่องพมิพ์เลเซอร์หรอื LED ขาวด า (18 หนา้/นาที) จ านวน 1 เครื่อง  3,300 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,400  บาท 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียง

ครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัตใิหโ้อนลดเงนิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 15 เสียง 

ไม่อนุมัต ิไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 15 เสียง , ไม่อนุมัต ิไม่ม ี, งดออกเสียง 

2 คน (ประธาน , นายณัฐกิตติ์ฯ) (ร้อยเอกศักดิ์ชัยฯ , นายวันชนะฯ , นายบุญทรงฯ , นางสาวอมลยาฯ 

และนายเกษมฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

 

5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 8 รายการ  (ส านักการศึกษา) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 8 รายการ 

(ส านักการศกึษา) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง

ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้เสนอญัตติ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์หรอือิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 8 รายการ    

(ส านักการศึกษา) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
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ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 8 รายการ (ส านักการศึกษา) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี ้

หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานการศึกษา และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 8 รายการ เป็นเงินจ านวน 

225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติ

ของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

ด้วยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการ

ศกึษาส านักการศกึษามีจ านวนไม่เพียงพอ ดังนัน้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหก้ารปฏิบัติราชการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มเติม  แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้อง

โอนลดเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

แผนงานกานศึกษา  และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินจ านวน 225,000 บาท ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ  

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

1 เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง   

 8,000  บาท 

2 เครื่องพมิพ์เลเซอร์หรอื LED สีขนดิ Network แบบที่ 1 (20 หน้า/

นาที) จ านวน 3 เครื่อง    

 33,000  บาท 

3 เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง

ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) จ านวน 1 ชุด   

 24,000  บาท 

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 

4 เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง

ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) จ านวน  3 ชุด   

 96,000       บาท 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 

5 เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง   

 
8,000 บาท 

6 เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง

ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) จ านวน  1 ชุด  

 24,000 บาท 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 

7 เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง   

 8,000 บาท 

8 เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง

ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) จ านวน  1 ชุด  

 24,000 บบาท 

 รวมเป็นเงนิ  225,000  บาท 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ

สภาท้องถิ่น”  

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด        

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 8 รายการ (ส านักการศึกษา) 

ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงช่ือ   กิตติ  จวิะสันติการ   ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดอภิปรายหรอืไม่ครับ เชญิ นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา   
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นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ส าหรับในญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักการศึกษา โดยส าหรับดิฉันแล้วเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง

ส าหรับญัตตินี ้เพราะว่าในภารกิจภาระงานของส านักการศกึษามีโครงการจ านวนมากตลอดทั้งปี ที่เป็น

การพัฒนาคนนะคะ ไม่ว่าจะตั้งแต่เด็ก เยาวชน ไปจนถึงกิจกรรมนันทนาการต่าง  ๆ ทั้งงานศาสนา 

ประเพณี วัฒนธรรม และก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ที่ทางท่านผู้บริหารก็มีความตั้งใจที่จะปฏิรูป

การศกึษาของโรงเรียนเทศบาลทั้งหมดทุกแหง่ ซึ่งเราก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน เห็น

ความตัง้ใจทั้งคณะเจ้าหนา้ที่ หัวหนา้ส่วน และก็ทางโรงเรียน ทางผู้บริหาร ทางผู้อ านวยการ และคุณครู

หลาย ๆ โรงเรียนของเทศบาลที่ไปศึกษาดูงาน มีการไปพัฒนาตนเอง อบรมอย่างต่อเนื่อง ที่เราได้เห็น

และได้ติดตามมาตลอด 2 ปี ที่ผ่านมา ก็ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารเทศบาลที่ให้ความส าคัญในการ

พัฒนาคน รวมถึงพัฒนาการท างานของเจ้าหน้าที่  สนับสนุนการท างานของผู้ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเป็นขวัญก าลังใจเจ้าหน้าที่อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประสบการณ์ที่ดิฉันเอง

เคยเป็นครูในโรงเรียนเอกชนมาก่อน ถ้าเรามี พูดแบบภาษาชาวบ้านคือ ถ้าเรามีเจ้านายที่พร้อมจะ 

support เราและเห็นความส าคัญของการท างานของเราและพร้อมดูแล support เราในทุก ๆ ด้าน ก็รัก

ตายเลยนะคะ ก็ขอขอบคุณทางผู้บริหาร ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทางส านักการศึกษาด้วยนะคะ รวมถึง

เจ้าหน้าที่ในส านักทุก ๆ ส านักที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง และก็ขอเป็นก าลังใจและก็ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ 

ขอขอบคุณค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ

อภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุม ซึ่งผมดูแล้วครบองค์ประชุมนะครับ สมาชิกฯ  

ท่านใดอนุมัตใิหโ้อนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 

ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 8 รายการ 

(ส านักการศกึษา) โปรดยกมอืขึน้ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณ

รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม ่จ านวน 19 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติให้

โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 8 รายการ (ส านักการศึกษา) 

โปรดยกมอืขึน้ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้โอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 8 รายการ (ส านักการศึกษา) 

จ านวน 19 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 8 รายการ (ส านักการศึกษา) จ านวน 19 เสียง , ไม่อนุมัติ ไม่มี , งดออกเสียง 1 

คน (ประธาน) (นายณัฐกิตติ์ฯ และนายนพดลฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

 

5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานี

ขนส่งผู้โดยสาร เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) 

เป็นเงนิจ านวน 360,000 บาท  (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   ต่อไป ข้อ 5.3 ญัตติ เรื่อง 

เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อปรับปรุง

อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) เป็นเงินจ านวน 360,000 บาท (สามแสน

หกหมื่นบาทถ้วน) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครล าปางให้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) เป็นเงินจ านวน 360,000 บาท     

(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง

ผู้โดยสาร เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) เป็นเงินจ านวน 

360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ในแผนงาน

การพาณิชย์ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อปรับปรุง

อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) เป็นเงินจ านวน 360,000 บาท 

(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

 สถานีขนสง่ผูโ้ดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) มีความประสงค์ปรับปรุงอาคาร

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) ในส่วนของพื้นที่พักคอย และพื้นที่รับ – ส่ง

ผู้มาใช้บริการสถานีขนส่งฯ ให้มีความสะดวก ปลอดภัย เป็นสัดส่วน อันถือเป็นการบริการสาธารณะ

ให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของงบประมาณ

รายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร

จังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) งบประมาณ 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยท าการ

ต่อเติมหลังคา พร้อมปรับปรุงที่พักผู้โดยสาร พื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หนา้ที่ 5 ล าดับที่ 1     

 ปัจจุบัน งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารคงเหลือเงินสะสมตามบัญชี

เงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 จ านวนเงิน 4,987,469.64 บาท และได้ส่ง

เงนิสมทบเงนิทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจ าปี 2565 ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาล าปาง เลขที่เช็ค 

50947426 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 รวมทั้ง ได้หักเงินส ารองจ่ายด้านบุคลากรและกรณีสาธารณภัย

เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 

   ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) เป็นเงินจ านวน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงช่ือ   กิตติ  จวิะสันติการ   ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
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นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะใหส้มาชิกสภาฯ ได้อภปิราย

ในญัตตินี ้ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

เนื่องจากญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อปรับปรุง

อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) เป็นเงินจ านวน 360,000 บาท ญัตติที่ 5.3 

และญัตติที่ 5.4 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

เพื่อปรับปรุงหลังคาแลผ้าเพดานอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) เป็นเงิน

จ านวน 1,000,000 บาท มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเดียวกัน ดังนั้น ผมจึงขออนุญาตน าเรียนชี้แจง

ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาของสภาเป็นไป

ด้วยความรวดเร็ว กระชับ คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 89 วรรคแรก ก าหนดว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก

สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง

เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด (2) ได้ส่งเงินสมทบ

กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว  (3) ให้กันเงิน

สะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันเงินไว้อีกร้อยละสิบของ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การ

ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป” และวรรคท้าย ก าหนดว่า “ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพ

ในระยะยาว” ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยัง

ท่านสมาชิกสภาฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาญัตติที่ 5.3 และญัตติที่ 5.4 ต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุม ซึ่งผมดูแล้วครบองค์ประชุมนะครับ

สมาชิกฯ  ท่านใดอนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงนิสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อปรับปรุง

อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) เป็นเงินจ านวน 360,000 บาท 

(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โปรดยกมอืขึน้ 
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นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมฯ 

จ านวน 19 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติ

ให้ใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) เป็นเงินจ านวน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

โปรดยกมอืขึน้ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมฯ 

ไมม่ี  นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่าย 

เงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร

จังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) เป็นเงินจ านวน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) จ านวน  

19 เสียง , ไม่อนุมัต ิไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง

ผู้โดยสาร เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) เป็นเงินจ านวน 

360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) จ านวน 19 เสียง , ไม่อนุมัติ ไม่มี , งดออกเสียง 1 คน 

(ประธาน) (นายณัฐกิตติ์ฯ และนายนพดลฯ ไม่อยู่) 

5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานี

ขนส่งผู้โดยสาร เพื่อปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง 

(เทศบาลนครล าปาง) เป็นเงนิจ านวน 1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน)  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัตใิช้จา่ยเงนิสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร เพื่อปรับปรุงหลังคาและ

ฝ้าเพดานอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท 

(หนึ่งลา้นบาทถ้วน) ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประทานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครล าปางให้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

เพื่อปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) เป็นเงิน

จ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
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เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง   

 ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง

ผู้โดยสาร เพื่อปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาล

นครล าปาง) เป็นเงนิจ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาทถ้วน)  

หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ใน

แผนงานการพาณิชย์ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) 

เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท  (หนึ่งลา้นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ

สาธารณะ  ด้านการคมนาคมแก่ประชาชน ปัจจุบันหลังคาและฝ้าเพดานของอาคารสถานีขนส่ง

ผูโ้ดยสารฯ มีสภาพช ารุด บางจุดมีน้ าฝนรั่วซึม ดังนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจในการด าเนินการด้าน

การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนที่มาใช้บริการ อันถือเป็นการบริการสาธารณะแก่ประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ

ใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุง

หลังคาและฝ้าเพดานอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) เป็นเงินจ านวน 

1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยท าการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) พื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่า 670 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ 

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น    (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หนา้ 6 ล าดับที่ 2      

 ปัจจุบัน งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารคงเหลือเงินสะสมตามบัญชี

เงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 จ านวนเงิน 4,987,469.64 บาท และได้ส่ง

เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจ าปี 2566 ตามเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาล าปาง 

เลขที่เช็ค 50947426 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 รวมทั้ง ได้หักเงินส ารองจ่ายด้านบุคลากรและกรณี

สาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ข้อ 89 
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 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ใช้จา่ยเงนิสะสมงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร เพื่อปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน

อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) เป็นเงินจ านวน 1 ,000,000 บาท 

(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงช่ือ   กิตติ  จวิะสันติการ   ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุม ซึ่งผมดูแล้วครบองค์ประชุมนะครับ  

สมาชิกฯ  ท่านใดอนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงนิสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อปรับปรุง

หลังคาและฝ้าเพดานอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) เป็นเงินจ านวน 

1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โปรดยกมอืขึน้ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมฯ 

จ านวน  20  เสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติให้

ใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อปรับปรุงหลังคาและผ้าเพดาน

อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท 

(หนึ่งล้านบาทถ้วน) โปรดยกมอืขึน้ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  ไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมฯ 

ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน

สะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อปรับปรุงหลังคาและผ้าเพดานอาคารสถานี

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาลนครล าปาง) เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

จ านวน  20  เสียง ไม่อนุมัติ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

 

 



40 
 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง

ผู้โดยสาร เพื่อปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง (เทศบาล

นครล าปาง) เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จ านวน 20 เสียง , ไม่อนุมัติ ไม่มี , 

งดออกเสียง 2 คน (ประธาน , นายณัฐกิตติ์ฯ) 

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรอืไม่ เชญิ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ในวันนี้ในวาระอื่น ๆ จะมีเรื่องสอบถามประมาณ 2 เรื่องนะคะ เรื่องแรก เนื่องจาก 2 วันที่ผ่านมา ดิฉัน

ได้มโีอกาสลงพืน้ที่ไปพบปะชาวบ้านแลว้ก็ได้พบว่า ถนนที่ท าอยู่ก็คือโครงการถนนในพระบาทซอย 6 ซึ่ง

ก าลังก่อสร้างอยู่และใกล้จะแล้วเสร็จแล้ว ชาวบ้านที่อยู่บริเวณถนนพระบาทซอย 6 ก็ได้ฝากมาทาง

ดิฉัน ดิฉันก็ขอฝากผ่านท่านประธานไปยังผู้บริหารนะคะว่า ชาวบ้านขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานที่

เกี่ยวข้องที่ช่วยด าเนินการสร้างถนนเส้นนี้ให้ใกล้แล้วเสร็จ ในขณะเดียวกันทางชาวบ้านก็ได้สอบถามมา

เกี่ยวกับเรื่องของสนามกีฬาเทศบาล 7 ซึ่ง ณ ตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววที่จะได้รับการก่อสร้างหรือว่าลงมือ

ท าอะไรเลยนะคะ อีกส่วนหนึ่งก็จะพ่วงไปกับโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพระบาทตั้งแต่ถนนไฮเวย์

ล าปาง-งาว จนถึงถนนเลียบคลองชลประทาน ซึ่งตรงนี้ดูแล้วจะเป็นโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ณ ปัจจุบันก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีการก่อสร้างหรือยังนะคะ ส่วนอีกโครงการหนึ่งที่มีการ

สอบถามมา เป็นโครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ าถนนศรีชุมป่าไผ่ ซอย 1 ข้างบ้านเลขที่ 23 ถึง

บ้านเลขที่ 17 อันนี้ก็อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้นะคะ ซึ่งก็ใกล้จะหมดปีงบประมาณแล้วแต่ว่า

โครงการนี้ดูแล้วใช้งบประมาณไม่น่ามาก ที่ตั้งงบประมาณไว้ก็แค่ 191,000 บาท ตอนนี้คือชาวบ้าน

ก็สอบถามมาว่า จะมีโอกาสได้ก่อสร้างหรือยังนะคะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ดิฉันก็จะขออนุญาต

ท่านประธานน ารูปภาพขึ้นจอค่ะ (ประธานอนุญาต) ก็คือจากการที่มีการไปโพสต์บนสื่อโซเชียลต่าง ๆ 

ภาพนีก้็คือข้อความหนึ่งที่ดิฉันตัดออกมา ถ้าอา่นตรงนีก้็จะเป็นข้อความว่า “ก่อนจะเกิดเป็นเทศบัญญัติ

ก็มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องนี้จ านวน ... ท่าน ตามที่กฎหมายก าหนด มีการศึกษาดูงานหลาย

จังหวัดพอสมควร แต่ผลลัพธ์คือไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวงก าหนด อันนี้น่าคิดนะคะ เสี ยดาย

งบประมาณที่ไปดูงานมา” จึงอยากจะฝากเรียนถามท่านประธานไปถึงผู้โพสต์กระทู้นี้ คิดว่าน่าจะ

เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการฯ ขยะมูลฝอยนะคะ ถามว่าเรื่องการศึกษาดูงานหลายจังหวัดตรงนี้ 

อยากถามผู้โพสต์ว่า ทางคณะกรรมการชุดนีไ้ด้ไปดูงานที่ไหน อย่างไรบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่องแรกที่ทางคุณสรัญญา

ถามเกี่ยวข้องกับการบริหารงานก็ขอผู้บริหารตอบก่อนนะครับ แล้วในส่วนของเรื่องโพสต์ พอผู้บริหาร

ตอบจบแล้วก็จะสอบถามผู้โพสต์นะครับ ขอเชญิผูบ้ริหารครับ 

นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติครับ ถนนพระบาทซอย 6 ก็ไม่มีอะไรนะครับ 

ก็ขอบคุณนะครับที่ลงไปดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้น ส่วนสนามกีฬาเทศบาล 7 จริง ๆ ก็ค่อนข้าง

ล่าช้าแต่ว่าผมเซ็นทั้ง 3 โครงการ ทั้งอนุมัติแบบรูปและไขผ่านไปเมื่อวานแล้ว ตอนนี้อยู่ในกระบวนการ

พัสดุครับ ก็น่าจะด าเนินการตามกระบวนการพัสดุนะครับ ถ้าไม่มีอุบัติเหตุใด ๆ ระหว่างการวิพากษ์แบบ

ก็น่าจะด าเนินการได้ภายในก่อนสิ้นปีนี้  น่าจะเริ่มด าเนินการได้ทั้ง 3 โครงการนะครับ ส่วนทางเท้า

หน้าถนนพระบาท ตอนนี้เราได้ผู้รับจ้างแล้ว เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่จะไปเร่งรัดให้เขาเข้าท างาน 

นะครับ เพราะว่าจรงิ ๆ มีหลายโครงการที่ผมก็ไม่ทราบเหมอืนกัน บางทีเขาอาจจะรับงานหลายที่แล้วก็

เห็นว่าเวลาท างานยังคงเหลือก็เลยยังไม่ได้เริ่มเข้าท างาน แต่ว่าก็จะไปเร่งรัดกระบวนการนี้ให้แล้วเสร็จ

โดยเร็วนะครับ ส่วนถนนและท่อระบายน้ าศรีชุมป่าไผ่  หนึ่งแสนเก้าหมื่นกว่าบาทนี้ มีปัญหาเรื่อง

งบประมาณซึ่งเกินราคาไปนิดหน่อยและหลังสุดไปแก้ไขแบบของฝาบ่อพักจากเหล็กหล่อ ก็แก้ไขแล้ว

เพื่อให้อยู่ในงบประมาณก็น่าจะเรียบร้อยแล้ว ส่วนนี้ก็น่าจะด าเนินการได้เร็ว ๆ  นี้นะครับ ก็ขอชี้แจง

ในส่วนที่ผมได้ดูแลรับผดิชอบนะครับ ส่วนเรื่องโพสต์นีไ้ม่ทราบ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  เรื่องที่คุณสรัญญาฯ ได้

สอบถามมาอีกเรื่องหนึ่ง ที่มสีมาชิกสภาบางท่านได้มีการโพสต์ข้อความซึ่งเกี่ยวข้องกับงานของเทศบาล

ลงในสื่อโซเชียล ผู้ใดที่เป็นผู้โพสต์ก็โปรดชี้แจงสักนิดนึงนะครับ  ว่าเหตุใดถึงได้โพสต์แบบนั้นครับ 

ใครเป็นผู้โพสต์ครับ  

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง ดิฉันเองค่ะท่านประธาน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นางสาวมทรีา สัทธาธิก 

นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอขึน้ภาพ

ข้อความของดิฉันก็ได้นะคะ (ประธานอนุญาต) ข้อความ “มีการศึกษาดูงานหลายจังหวัด” ที่ดิฉัน

หมายถึงนี้ ในรายงานการประชุมก็มีนะคะท่านประธาน คณะกรรมการได้ศึกษาเปรียบเทียบอัตรา

ค่าธรรมเนียมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงราย 

เทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลนครยะลา และเทศบาลนครนครสวรรค์ ตรงนี้ดิฉันก็เห็นว่า มีการ

เปรียบเทียบเทศบัญญัติฯ กับเทศบัญญัติที่อื่นด้วยเช่นกันไม่ใช่เหรอคะ ถูกต้องไหมคะ ในหลายจังหวัด

ของดิฉันนี้ค่ะ อาจจะพิมพ์ค าว่า “ศึกษาดูงานหลายจังหวัด” อาจจะท าให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อน แต่

ในความหมายของดิฉันก็คือ จะบอกว่าท่านก็ดูกรณีศึกษาหรือเทศบัญญัติอื่น ๆ จากต่างจังหวัดมา
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เหมือนกัน ซึ่งมาเปรียบเทียบเหมือนกันค่ะท่านประธาน เท่านั้นค่ะ ในนี้ก็มีชัดเจนค่ะ แต่ที่ดิฉันเสริมว่า 

“เสียดายงบประมาณที่ไปดูงาน” หมายความว่า ในการที่ท่านมกีารแต่งตั้งคณะกรรมการฯ มีระยะเวลา

ด าเนินการใช่ไหมคะ ท่านมีการประชุม ท่านมีค่าประชุม มีการใช้น้ าใช้ไฟของเทศบาลที่ต้องประชุม 

ในการประชุมว่า ดูเทศบัญญัติของเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครอุบลฯ 

ดูมาทั้งหมดนี้ยังผิดเลยค่ะท่านประธาน เท่านั้นคะ่ ดิฉันจะขอเรียนท่านประธานเท่านีค้่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขอบคุณครับ สิ่งที่ท่านพดูนี้

มันก็กระทบต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะครับ ทางคุณสรัญญาฯ มีอะไรจะช้ีแจงครับ ขอเชญิครับ 

นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง จรงิ ๆ แล้วถ้าเพื่อนสมาชิกสภาฯ ได้ศึกษาหรอืว่าอ่านรายงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งดิฉันก็

เป็นหนึ่ งในคณะกรรมการชุดนี้นะคะ การศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุดนี้มี เพียงไปแค่

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บ่อขยะ ร้านสนองซีฟู้ด และโรงพิมพ์นาก่วมใต้เท่านั้นนะคะ แทบจะไม่ได้ออก

ต่างจังหวัดหรือออกจากเขตเทศบาลนครล าปางเลย และงบประมาณต่าง ๆ ที่ใช้ก็คือแค่รถตู้ของ

เทศบาลในการพาเราไปเยี่ยมชมกิจการแล้วก็ศกึษาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาขยะที่จะเกิดขึ้น แค่นั้น

นะคะ แต่ส่วนเรื่องที่เพื่อนสมาชิกสภาเข้าใจนั้น ก็น่าจะชัดเจนว่าเป็นการเข้าใจผิดเพราะเรื่องของเทศ

บัญญัติตามจังหวัดต่าง ๆ นั้นเป็นข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เอาเข้ามาให้ทางคณะกรรมการได้มาศึกษา

เปรียบเทียบดูเฉย ๆ ซึ่งเราไม่ได้ดูงานตรงนั้นเลย ก็ขอฝากท่านประธานไปถึงเพื่อนสมาชิกสภาด้วยนะคะ

ว่า รายงานต่าง ๆ ทุกอย่างก็มีไปหมดแล้ว ก็รบกวนอ่านให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ดูให้ เรียบร้อยหรือว่า

ไตร่ตรองนิดนึงก่อนที่จะไปโพสต์หรือท าอะไรเพราะตรงนี้จริง ๆ แล้วคณะกรรมการถูกพาดพิงและเกิด

ความเสียหายตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วการศึกษาดูงานหลายจังหวัดนั้นไม่ได้เกิด

ขึน้กับคณะกรรมการชุดนีเ้ลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เมื่อสักครู่ทางคุณมทีราฯ ก็ได้

กล่าวว่า มีความคลาดเคลื่อนนะครับ ต่อไปจะโพสต์อะไรก็ดูรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะครับ แล้วก็

อยากจะขอร้องสมาชิกทุกท่านเลยนะครับ ในที่ประชุมแห่งนี้ เวทีของสภาเรา เราสามารถที่จะพูดคุย

ซักถามกันได้ ขอให้เราใช้ที่นี่เป็นพื้นที่ของการพูดคุยซักถามให้หายข้อข้องใจนะครับ ดีกว่าที่เราจะไป

โพสต์สู่ภายนอกซึ่งการโพสต์สู่ภายนอกนั้นจริง ๆ ก็เป็นสิทธิ์ เราก็ไม่สามารถห้ามได้ แต่ก็มีโอกาส

พลาดพลั้งที่อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับ หรืออาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จซึ่งอาจจะน าความ

เสื่อมเสียมายังองค์กรเรานะครับ คุณมทีราฯ ต่อไปก็ให้มาคุยกันที่สภาแห่งนี้ก่อน ซึ่งสภาเราเปิดกว้าง

อยู่แล้วครับ ท่านจะตั้งกระทู้ถามหรือจะสอบถามในวาระอื่น ๆ ก็ได้ทั้งนั้น  ต่อไปนะครับ พวกเราจะ

โพสต์อะไรก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับ แล้วก็อย่างที่บอก ถ้าสามารถมาคุยกันได้ในที่ประชุมที่นี่ก็จะเป็น

เรื่องดี เพราะว่าถ้าเราไม่คุยแล้วเราไปลงโพสต์ในสื่อโซเชียล คนภายนอกก็อาจจะคิดว่า สภาเราไม่เป็น

ที่พึ่งได้นะครับ เข้าใจตามนีน้ะครับ คุณมทีราฯ เข้าใจนะครับ 
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นางสาวมทีรา  สัทธาธิก สมาชกิสภาเทศบาลนครล าปาง รับทราบค่ะท่านประธาน 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ดีครับ ขอบคุณครับ เมื่อสักครู่

คุณสุคนธ์ฯ ยกมอืใช่ไหมครับ ขอเชญิครับ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ก็อยากจะ

เอาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะการก่อสร้างถนน ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา 

คุณสรัญญาฯ ที่ได้น าปัญหาตรงนี้มาพูดเกี่ยวกับถนน การสรา้งถนนในศรีชุมป่าไผ่ ผมก็จะพูดเหมือนกัน 

ท่านพูดไปแล้วก็โอเคนะครับ ผมก็ยังมีปัญหาอีก 3 ประเด็นที่อยากจะฝากท่านประธานถึงผู้บริหาร

นะครับว่า การก่อสร้างถนน ขออนุญาตท่านประธานแสดงภาพครับ (ประธานอนุญาต) ภาพนี้ชุมชน

สุขสวัสดิ์นะครับ คืออยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์ 1 มีบ้านประมาณ 2 – 3 หลังอยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงข้ามกับซอย 5 

ถนนสุขสวัสดิ์ 1 อันนี้ยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้างเลยนะครับ พอดีรถผ่านไปผ่านมาก็เอาโคลนจาก

ในซอยเข้ามาสู่ถนนใหญ่ถนนสุขสวัสดิ์ 1 นะครับ ซึ่งก็อยากจะเรยีนถามท่านประธานผ่านไปยังผูบ้ริหาร

ว่า ท่านมีโครงการ แผนงานที่จะสร้างถนนสายนี้หรือไม่ ซึ่งเป็นซอยตันนะครับ ภาพนี้ก็อีกถนนหนึ่ง

นะครับ ตรงนี้ก็อยู่ที่ปากซอยหน้าซอย 7 สุขสวัสดิ์ 1 เช่นกัน ก็เป็นซอยตันเหมือนกันนะครับ มีบ้านอยู่

ด้านหลังประมาณ 2 หลัง เขาก็ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับการใช้ถนนนะครับ บางทีข้าง ๆ น้ าจะท่วม 

ทีแรกผมคิดว่าโครงการของโยธาจะผ่าน จะไม่มีปัญหา ก็เลยต้องการสนับสนุนใหป้ัญหาเหล่านีม้ันหมดไป 

ปรากฏว่า มีปัญหาก็คือประชาชนในเมืองได้รับผลกระทบ ก็ไม่ว่ากัน ก็อยากจะให้เทศบาลของเราช่วย

แก้ปัญหาตรงนี้หน่อยนะครับ ภาพต่อไปนะครับ ภาพนี้ศรีปงชัยนะครับ ก็คือถนนเล็ก ๆ เมื่อก่อนก็เป็น

ถนนที่รถไม่สามารถเข้าไปได้ บังเอิญชาวบ้านที่อยู่ข้าง ๆ เขามอบที่ดินให้ แล้วในที่สุดเทศบาลเราก็เอา

ยางมะตอยไปราด แต่เดี๋ยวนี้มันช ารุดแล้วครับท่าน อยากจะขอให้ฝ่ายบริหารช่วยตรวจสอบว่า สมควร

ที่จะไปปรับปรุงให้เขาหรือไม่ อันนี้ก็ควรจะท านะครับ ภาพเมื่อสักครู่นั้นมีแผนแล้วนะครับ มีอยู่ในแผน

แล้วผ่านไปเลยครับ เรื่องต่อไปเรื่องที่ 2 การลอกท่อระบายน้ าในชุมชนโดยเฉพาะในชุมชนสุขสวัสดิ์

หรือชุมชนต่าง ๆ มีเยอะแยะ เพราะว่าท่ออาจจะมีโคลนมีอะไรอุดตันแล้วนะครับ ระบายน้ าไม่ค่อย

สะดวก โดยเฉพาะที่มีปัญหามากที่สุดตอนนี้ก็คือ ถนนสุขสวัสดิ์ 2  ซอย 5 หน้าบ้านเลขที่ 99 น้ าจะ

เข้าไปเป็นประจ าเพราะว่าท่อเป็นท่อขนาดเล็ก ระบายน้ าไม่สะดวก แต่ก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้

ด าเนินการก่อสร้างถนนสุขสวัสดิ์ 2 ซอย 3/3 นะครับ มีการลอกท่อ มีการวางท่อ อันนั้นก็มีปัญหามาก 

แต่มาอีกซอยหนึ่งก็คือ ซอย 5 ซอยที่อยู ่ถนนเดียวกันก็เกิดปัญหาเหมือนกัน ท่ออาจจะเล็กหรือ

อย่างไรไม่ทราบนะครับ ต้องการให้เทศบาลเราไปตรวจสอบหน่อยนะครับ เรื่องที่ 3  คือ ขอช่วย

ตรวจสอบเกี่ยวกับท่อระบายน้ าตรงหน้าบ้านเลขที่ 65 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 สังเกตดูเวลาฝนตกเยอะ ๆ 

น้ าจะเต็มท่อ แต่พอมาดูอีกท่อที่อยู่ตรงข้ามบ้านเลขที่ 65 ซึ่งเป็นบ้านเลขที่ 28 นั้น ท่อตรงนั้นจะมี

น้ าไม่มาก มันแตกต่างกัน เวลาฝนตกมากหนา้บ้านเลขที่ 65 จะได้รับผลกระทบมาก เพราะว่าน้ าจะไหล

เข้าพื้นที่บ้านเขา แต่มาดูตรงข้าม หน้าบ้านเลขที่ 28 ไม่มีน้ าหรือมีก็นิดเดียว อยากจะขอให้ทางเทศบาล
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เราไปตรวจสอบให้หน่อย อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ชาวบ้านสงสัยว่า เมื่อก่อนนี้เวลาฝนตกน้ าจะระบายได้ดี 

แต่ปัจจุบันน้ าระบายได้ไม่ค่อยดีเพราะอะไร เพราะว่าตั้งแต่ไทยทอยส์สร้างอาคารที่จ าหนา่ยของเล่น 

ปรากฏว่าพอสร้างเสร็จเดีย๋วนีน้้ าเริ่มจะขังแล้วครับ ไม่ทราบว่าท่อระบายน้ าเราได้มาตรฐานหรือเปล่า 

ก็อยากจะขอทางเทศบาลเราไปตรวจ เพราะมีปัญหา คือชาวบ้านที่เขาอยู่ฝั่งกระนู้น เขาได้รับ

ผลกระทบเกี่ยวกับน้ าท่วมขังนะครับ ผมก็มี 3 ประเด็นที่จะมาเรียนขอความอนุเคราะหจ์ากท่านประธาน

ผา่นไปถึงท่านผู้บริหารครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ผูบ้ริหารมีอะไรจะชี้แจงหรอืไม่ครับ 

เรื่องท่อครับ ตอนนี้ก็เข้าฤดูฝนแล้วครับ 

นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ ขอบคุณนะครับที่ได้น าปัญหามาเล่าสู่กันฟัง

เพราะว่าจริง ๆ ปัญหาบางเรื่องที่ผ่านกระบวนการการยื่นค าร้องก็ดีหรือว่ามาทางบางสายก็ตกหล่น

จริง ๆ นะครับ แล้วก็มีหลงหูหลงตาบ้างเพราะว่าปัญหาทั่วทั้งพื้นที่เขตเทศบาลนีเ้ยอะมาก ปัญหาที่ท่าน

สมาชิกสภาฯ คุณสุคนธ์ฯ ได้กล่าวมาทั้งหมดผมจดบันทึกไว้ทั้งหมดครับ บางซอยผมก็ยังนึกไม่ออกนะครับ

แต่ว่าผมจดบันทึกไว้หมดแล้วนะครับ ก็จ าแนกได้ตั้งแต่ในเรื่องของสุขสวัสดิ์เ อง ในส่วนของถนน

ที่ระยะทางไม่ยาวมาก แล้วก็ยังเป็นลูกรังอยู่ อันนี้ก็เป็นนโยบายที่เราตั้งใจว่าเราจะท าให้ไม่เป็นถนน

ลูกรังแล้ว เราก็พยายามจะใส่งบประมาณเข้าไปเพื่อให้ถนนในเขตเทศบาลนครล าปางเราเป็น

ถนนลาดยางทั้งหมดนะครับ ที่ถนนซอยสั้น ๆ ทั้งหลายนี้ ส าหรับถนนของศรีปงชัยยางแอสฟัลท์ที่ช ารุด 

ผมไม่ทราบว่าซอยไหนนะครับ ไม่แน่ใจ ถ้าท่านมีเลขซอยได้ก็น่าจะดีนะครับ จะได้ไปส ารวจและ

ด าเนนิการให้นะครับ ส่วนเรื่องของการลอกท่อระบายน้ า จรงิ ๆ เรื่องลอกท่อนี้ก็เป็นเรื่องส าคัญนะครับ

เพราะว่าปัจจุบันไม่ว่าจะตามตลาดเอง ที่มีกลิ่นเหม็น คือท่อท ามาหลายรุ่นตั้งแต่เป็นเทศบาลเมือง

สมัยก่อน ขนาดท่อที่เล็ก ท ามาเรื่อย ๆ หลาย ๆ รุ่น ก็จะไม่สัมพันธ์กันบ้าง ทั้งขนาดของท่อ ทั้งระดับ

ของท่อนะครับ ก็มีปัญหาจริง ๆ ท าให้ปริมาณการไหลของน้ ามันไม่สัมพันธ์กัน ซึ่งถ้าไม่แก้ก็เป็นปัญหา 

ถ้าแก้ทั้งระบบทั้งหมดก็คงเป็นไปได้ยาก อันนี้เราก็แก้ไขตามงบประมาณนะครับ สิ่งหนึ่งที่ท าได้บ่อย ๆ 

และท ากันอยู่เสมอ ๆ คือการลอกท่อระบายน้ า คราวที่แล้วผมไปดูงานที่การประชุมสันนิบาตเทศบาล 

ก็จะมีการออกบูธจ าหน่ายสินค้าและมีผลติภัณฑห์ลาย ๆ ตัวที่นา่สนใจ ปัจจุบันตลาดเรามกีลิ่นเหม็นอยู่ 

ซึ่งเราใชร้ถดูดโคลนเลนนะครับ ประสิทธิภาพของรถดูดโคลนเลนก็เหลอืประมาณ 60 ถึง 70% ก็ใช้งาน

ได้ไม่ดีเท่าไหร่ แล้วการลอกท่อที่ในกรุงเทพมหานคร ผมเห็นเขาน าเสนอคือในท่อระบายน้ าเขาจะมี

คล้าย ๆ มือแล้วก็จะมี winh หรือรอกไฟฟ้าดึงเศษตกค้างทั้งหลายจากในท่อมา แล้วก็เอามาไว้ที่บ่อพัก 

พอลงบ่อพักเสร็จก็จะมีมือเหล็กตัวหนึ่งแล้วก็ดึงขึ้นมาทั้งหมด อันนี้จะสะอาดแล้วก็ประหยัดคน แล้วก็

ท างานได้ประสิทธิภาพสูง แล้วราคาไม่แพง อันนี้ก าลังดูรายละเอียดซึ่งถ้าดูหลาย ๆ ที่แล้ว ถ้าเขา

น ามาใช้ได้ดีเราก็จะขออนุญาตน าเข้าสู่สภาเพื่อใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการลอกท่อระบายน้ าซึ่งมี
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ประสิทธิภาพสูงกว่า สูงกว่าคนท างาน แล้วก็เชื่อว่าประหยัดงบประมาณได้เยอะ อันนี้ก็เป็นโครงการที่

ตั้งใจจะท าอยู่แล้วนะครับ ท่านประธานครับ ก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสุคนธ์  อนิเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านประธานครับ พอดีชาวบ้านศรีปงชัย

ส่งบ้านเลขที่มาให้แล้ว ก็คือซอยที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ที่ต้องการให้ราดยาง ก็คือบ้านเลขที่ 31, 35, 

33, 37 เป็นซอยเข้าบ้านนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ 

อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี วันนี้สภาเทศบาลนครล าปางได้ใช้เวลาในการประชุมมาพอสมควร 

และได้ด าเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ผมก็

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมการประชุมในวันนี้  ขอปิดการประชุมครับ  

เลิกประชุม  เวลา 11.50 น. 

 

(ลงช่ือ)             

(นายวรดล  หวานแหลม) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

(ลงช่ือ)            

(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 

 หมายเหตุ  ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 
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